

THÔNG BÁO

Phân công công tác trong cơ quan chuyên trách Trung ương Hội

- Căn cứ Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam;
- Căn cứ kết quả Đại hội IV Hội Cựu TNXP Việt Nam họp ngày 14/12/2019;
- Căn cứ Quy chế số 144/QC-TWH, ngày 23/4/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch.

Thường trực Đoàn Chủ tịch thống nhất phân công công tác trong cơ quan chuyên trách Trung ương Hội như sau:

I. Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đồng chí:

1/ Đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội, phụ trách chung, phụ trách công tác Tổ chức, cán bộ Hội; phụ trách công tác kế hoạch, tài chính, công tác Thi đua, Khen thưởng (Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Hội); công tác đối nội, đối ngoại, Bí thư Đảng bộ (nếu được thành lập); phụ trách Trung tâm công tác xã hội (nếu được thành lập).

2/ Đồng chí Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng ban Vận động Quỹ và Công tác Nữ: phụ trách công tác vận động xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, công tác Nữ Cựu TNXP; phối hợp theo dõi “Trung tâm công tác xã hội” và giúp Chủ tịch quản lý Trung tâm hoạt động có hiệu quả; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch.

3/ Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội phụ trách công tác Chế độ, chính sách, phong trào kinh tế, công tác Kiểm tra của Ban Chấp hành; Xây dựng phương án thành lập “Trung tâm công tác xã hội”; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo chương trình phối hợp giữa hai cơ quan; một số công tác khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội.

4/ Đồng chí Ngô Văn Tuyên, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra-Tuyên truyền: Được sự ủy quyền của Chủ tịch Thường trực cơ quan Trung ương Hội, phụ trách cơ quan, giúp Chủ tịch công tác quản lý Kế hoạch, Tài chính hàng năm, thừa lệnh Chủ tịch quản lý tài khoản khi Chủ tịch đi vắng; phụ trách công tác cán bộ, tổ chức, kiểm tra hành chính của Hội, công

tác tuyên truyền; chịu trách nhiệm xuất bản “Bản tin”, trang Thông tin điện tử (Website) của Hội, quản lý công tác tổ chức Đảng nếu được thành lập Đảng ủy cơ quan.

5/ Đồng chí Nguyễn Cao Vãng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách-Kinh tế: chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về phối hợp giải quyết chế độ, chính sách, hồ sơ còn tồn đọng cho Cựu TNXP; theo dõi việc giải quyết với các cơ quan Nhà nước và Quốc hội về “Huy chương Thanh niên xung phong về vàng”; công tác xây dựng, tôn tạo các Di tích lịch sử về TNXP với Nhà nước và các địa phương.

6/ Đồng chí Lê Văn Hòa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Hội, chịu trách nhiệm về công tác quản lý Văn phòng Trung ương Hội, công tác Thi đua, Khen thưởng (thường trực Hội đồng thi đua); giúp Chủ tịch về công tác đối nội, đối ngoại của Trung ương Hội; Quản lý chi tiêu theo quy định của pháp luật và Quy chế Hội.

7/ Đồng chí Đồng Sỹ Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Tổ chức Kiểm tra-Tuyên truyền, ủy viên Ban kiểm tra, chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và công tác Hội; biên tập Trang thông tin điện tử của Hội, công tác in ấn, xuất bản; giúp trưởng ban về công việc có liên quan đến quản lý theo Luật Báo chí, Xuất bản. Thực hiện công tác Kiểm tra hàng năm theo Quy chế của Ban Chấp hành quy định.

8/ Đồng chí Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra-Tuyên truyền, ủy viên kiểm tra, chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền theo đường lối của Đảng và Nhà nước và Quy chế của Hội; biên tập “Bản tin” của Hội, giúp Trưởng ban trong các việc có liên quan đến công tác quản lý theo Luật Báo chí, Xuất bản. Thực hiện công tác kiểm tra hàng năm theo Quy chế của Ban Chấp hành.

9/ Đồng chí Ngô Thị Yến, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Vận động Quỹ và Công tác Nữ: Phụ trách công tác xây dựng phong trào Nữ Cựu TNXP, tổng kết đánh giá phong trào hàng năm về công tác Nữ của các tỉnh, thành Hội; vận động các cơ quan, nhà hảo tâm ủng hộ “Quỹ nghĩa tình đồng đội” của Hội, tham mưu cho thường trực phân bổ và theo dõi kết quả xây dựng “Nhà tình nghĩa”, quà và các phương thức phân bổ nguồn tài trợ khác. Theo dõi và giúp đỡ các Trung tâm nuôi dưỡng Cựu TNXP không nơi nương tựa.

II. Căn cứ nhiệm vụ trên, Ban Tổ chức Kiểm tra- Tuyên truyền xây dựng định viên cho các Ban trong cơ quan chuyên trách Hội, đảm bảo các hoạt động phù hợp với công tác quản lý Hội và kinh phí của ngân sách cấp.

Các Ban xây dựng các Quy chế hoạt động của nhiệm kỳ IV (2019-2024).

III. Giao Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra-Tuyên truyền và Văn phòng nghiên cứu đề xuất, phân công công tác đối với các chuyên viên, nhân viên hợp đồng thuộc Văn phòng trung ương Hội.

Trên đây là phân công nhiệm vụ trong cơ quan chuyên trách của Trung ương Hội. Thường trực Đoàn Chủ tịch thông báo để các tỉnh, thành Hội biết liên hệ công tác.

Nơi nhận:

- Các Ban, Văn phòng TW Hội;
- Các đồng chí Đoàn Chủ tịch;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu: TCKT-TT, Vt.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Vũ Trọng Kim